

# น.แม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 14 ปี พัฒนาคนสร้างพลเมืองที่ดีของโลก

การสืบสานพระราชปณิธาน“ปลูกป่า สร้างคน” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คืออุดมการณ์ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงาน มาตลอดระยะเวลา 14 ปี นับเนื่องจากการได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 และมหาวิทยาลัยยังได้น้อมนำ แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติพันธกิจในทุกด้าน ในอันที่จะ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และบ่มเพาะคุณธรรม” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย กระทั่งวันนี้...ครบรอบ 14 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในงานครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการจัดการเรียนการสอนใน 10 สำนักวิชา ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชานิติศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมจีนลึกรึ้นขึ้น เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาภาษาจีนในเวลาต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าวอีก ว่า นับเนื่องจากการเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรกในปี การศึกษา 2542 มหาวิทยาลัย มีผู้สนใจสมัครเข้า

สามารถเชิงวิเคราะห์ได้ และความสามารถที่จะ ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ในทุกวัฒนธรรม เพื่อ รองรับการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์งาน วิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย



รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สิริชนะ

“ในส่วนของบริการทางวิชาการ แก่สังคม ได้ยึดหลักการของความเกื้อหนุน ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยมีความตระหนักดีว่าสังคมและ ชุมชน ไม่ว่าจะอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยหรือ แห่งใดก็ตาม ล้วนอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และเป็นภาระและหน้าที่ ที่มหาวิทยาลัย จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ พัฒนา โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของ มหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการพัฒนา อาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการให้ บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ หรือการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จะ เกิดประโยชน์กับส่วนรวมโดยตรง นอกจากนี้ ยังให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่พี่น้อง ประชาชนโดยทั่วไป โดยมุ่งหวังให้สังคมได้ มีการพัฒนา และปวงประชาเป็นสุขยิ่งขึ้นตาม แนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินท ราบรมราชชนนี เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในรอบปีที่ ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีโครงการบริการทาง วิชาการแก่สังคมเป็นจำนวนมาก เช่น การ พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด เชียงรายกว่า 50 โรงเรียน”รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าว



สุขภาพ มี 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่อง ส้าอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ “นักวิชาที่จัดตั้งล่าสุดในปี 2555 นี้ คือ สำนักวิชา แพทยศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2556 รวมหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร ทั้งหมด ล้วนพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน ของประเทศ สำหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหาร วิชากิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ” รอง ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าว และว่า

มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงความจำเป็นของ นักศึกษาไทยด้านความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาจีนที่กำลังทวีความสำคัญขึ้นมาตามลำดับ

ศึกษามากขึ้นเป็นลำดับ โดยในปีการศึกษา 2555มี นักศึกษาใหม่ถึง 3,464 คน มากกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 43 % กรุงเทพฯและปริมณฑล 19% ภาคใต้ 13% ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9% ภาคกลาง 6% ภาคตะวัน ออก 4% ภาคตะวันตก 3% และต่างประเทศ 3% บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษาจากทั่วทุก จังหวัดของประเทศไทยรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง 10,768 คน ในทุกระดับการศึกษา นับเป็นจำนวนที่ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีการศึกษาแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2542 ซึ่งมีนักศึกษา 62 คน มีผู้สำเร็จการ ศึกษาไปแล้วจำนวน 10 รุ่น รวม 9,282คน บัณฑิต เหล่านี้กระจายตัว ทั่วทุกภาคของประเทศ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้ดียิ่งๆ ขึ้น มหาวิทยาลัยได้เริ่มนำวิธีการเรียนการ สอนโดยการใช้ระบบการเรียนการสอน จากสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem Based Learning) มา ประยุกต์ใช้ในหลายหลักสูตร โดยได้รับความร่วม

ประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศชาติ โดยเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางทางวิจัยของ ชาติ รวมทั้งการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดใหม่ ที่จะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวม ทั้งเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่าย ความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยได้มีงานวิจัย ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 570 เรื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 มี 75 เรื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก รัฐบาลและมหาวิทยาลัย กว่า 25 ล้านบาท และ มีการวิจัยในหลายมิติ เช่น การท่องเที่ยว เิง นิเวศ เศรษฐศาสตร์การค้าชายแดน อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและ ยาสมุนไพรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชศาสตร์ชะลอวัย และโรคผิวหนัง อุตสาหกรรม เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และภาษา ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาวิจัยในการ พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมในต่างจังหวัดอีกด้วย



# น.แม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 14 ปี พัฒนาคนสร้างพลเมืองที่ดีของโลก

การสืบสานพระราชปณิธาน“ปลูกป่า สร้างคน” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คืออุดมการณ์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 14 ปี นับเนื่องจากการได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 และมหาวิทยาลัยยังได้น้อมนำ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติพันธกิจในทุกด้าน ในอันที่จะ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และบ่มเพาะคุณธรรม” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย กระทั่งวันนี้...ครบรอบ 14 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในงานครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการจัดการเรียนการสอนใน 10 สำนักวิชาครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชานิติศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมจีนสรีนทรจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาภาษาจีนในเวลาต่อมา

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า นับเนื่องจากการเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัย มีผู้สนใจสมัครเข้า

สามารถเชิงวิเคราะห์ได้ และความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ในทุกวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของภารกิจเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย



สุขภาพ มี 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

“นักวิชาที่จัดตั้งล่าสุดในปี 2555 นี้ คือ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2556 รวมหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร ทั้งหมดล้วนพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ สำหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารวิสาหกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ” รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าว และว่า

มหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงความจำเป็นของนักศึกษาไทยด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาจีนที่กำลังทวีความสำคัญขึ้นมาตามลำดับ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้แต่แรกเริ่มว่ามหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกชั้นปี ทุกหลักสูตรสำหรับภาษาจีนนั้นสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนมากกว่า 10 ปี แล้ว จึงได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งศูนย์

ศึกษามากขึ้นเป็นลำดับ โดยในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหม่ถึง 3,464 คน มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 43% กรุงเทพฯและปริมณฑล 19% ภาคใต้ 13% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9% ภาคกลาง 6% ภาคตะวันออก 4% ภาคตะวันตก 3% และต่างประเทศ 3% บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง 10,768 คน ในทุกระดับการศึกษา นับเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีการศึกษาแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งมีนักศึกษา 62 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 10 รุ่น รวม 9,282คน บัณฑิตเหล่านี้กระจายตัว ทั่วทุกภาคของประเทศ

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ดียิ่งๆ ขึ้น มหาวิทยาลัยได้เริ่มนำวิธีการเรียนการสอนโดยการใช้ระบบการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem Based Learning) มาประยุกต์ใช้ในหลายหลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอัลบอร์ค ประเทศแคนาดา โดยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งรูปแบบวิธีการเรียนและการสอน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความ

ประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศชาติ โดยเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของชาติ รวมทั้งการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดใหม่ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยได้มีงานวิจัยไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 570 เรื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 มี 75 เรื่อง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย กว่า 25 ล้านบาท และมีการวิจัยในหลายมิติ เช่น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เศรษฐศาสตร์การค้าชายแดน อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและยาสมุนไพรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เวชศาสตร์ชะลอวัย และโรคผิวหนัง อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมัธยมในต่างจังหวัดอีกด้วย



รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

“ในส่วนของบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้ยึดหลักการของความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยมีความตระหนักดีว่าสังคมและชุมชน ไม่ว่าจะอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยหรือห่างไกลก็ตาม ล้วนอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และเป็นภาระและหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมโดยตรง นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป โดยมุ่งหวังให้สังคมได้มีการพัฒนา และปวงประชาเป็นสุขยิ่งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในรอบปีที่ผ่านมามีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นจำนวนมาก เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงรายกว่า 50 โรงเรียน”รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าว

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ค่านิยมถึงประโยชน์ส่วนรวม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดีของโลกพร้อมประกาศที่จะก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนเพื่อทำให้บ้านเมืองแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า มีสันติสุข และมีสันติภาพตลอดไป

